



ไบเออร์ หลักจรรยาบรรณ สำหรับซัพพลาย เออร์



ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบ
สำคัญของค่านิยม และเป็นส่วน
สำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของเรา



สารบัญ

หน้า

3

4

6

8

9

11

12

14

17

บทนำ



การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Brundtland, 1987) ในบริบทขององค์กร ความยั่งยืนหมายความว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรอาจมี เมื่อดำเนินงานของตนเองและตลอดห่วงโซ่คุณค่า¹

ไบเออร์ถือว่าความร่วมมือด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานนั้น เป็นกุญแจสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันภายในห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ไบเออร์สนับสนุนหลักการ 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) และแนวปฏิบัติของ OECD สำหรับองค์กรข้ามชาติ หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของไบเออร์นี้อิงตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ อันได้แก่ UNGC, ร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, ปฏิญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน, UNGP, ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) รวมถึงอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนสำหรับของเสียอันตรายและการกำจัดของเสียดังกล่าว, อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษอินทรีย์ถาวร (Persistent Organic Pollutants หรือ POP) และอนุสัญญามาตราว่าด้วยสารปรอท

ไบเออร์เป็นสมาชิกกระยะยาวของโครงการริเริ่ม

และ

(สมาชิกผู้ก่อตั้ง) และโครงการริเริ่มอื่น

ในปี 2020 ไบเออร์ได้เข้าร่วม

เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของไบเออร์จะพิจารณาหลักการด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับอย่างดี ซึ่งรวมอยู่ในนโยบายและจุดยืนที่กลุ่มบริษัทไบเออร์มี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- // ไบเออร์ได้กำหนดพันธกิจอย่างชัดเจนในหลักการของความยั่งยืน
- // ของไบเออร์สนับสนุนความตกลงปารีสและวัตถุประสงค์ในการจำกัดสภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม
- // ทัวทั้งกลุ่มบริษัทของไบเออร์ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- // ของไบเออร์ระบุถึงสาระสำคัญของพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานของไบเออร์
- // หลักการว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคมของไบเออร์ () แสดงถึงหลักการชั้นนำของไบเออร์และเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของไบเออร์

- // ของไบเออร์: ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษทางน้ำ ปรับปรุงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษทางน้ำ และการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ไบเออร์ลงนามรับรองใน CEO Water Mandate ของ UNGC

กิจกรรมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไบเออร์รับผิดชอบต่อมาตรฐานทางจริยธรรม สังคม และระบบนิเวศอย่างไรบ้าง และวิธีที่กลุ่มบริษัทไบเออร์นำหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติในการดำเนินงานประจำวัน ดังนั้นหลักการด้านจริยธรรม สังคม และระบบนิเวศ ตลอดจนการประกันคุณภาพเพิ่มเติมและการลดความเสี่ยง จึงยึดติดกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของไบเออร์

หลักการที่แสดงไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของไบเออร์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญของการคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์ ยิ่งไปกว่านั้น ไบเออร์คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ดำเนินการตามหลักการเหล่านี้ต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน หากซัพพลายเออร์ละเมิดหลักการข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ และไม่สามารถยอมรับแผนการปรับปรุงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ไบเออร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติความสัมพันธ์ทางการค้า

ดังนั้น จึงมีการจัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของไบเออร์สำหรับซัพพลายเออร์ของเราโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าควรปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้อย่างไร ในธุรกิจประจำวัน รวมถึงความก้าวหน้าของความพยายามในการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้คน ในขณะที่ปกป้องโลกในกรณีที่ต้องกำหนดใด ๆ ก็ตามในที่นี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในสัญญาระหว่างซัพพลายเออร์และไบเออร์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการซื้อของไบเออร์ ให้ถือข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการสั่งซื้อเป็นหลัก

เพื่อช่วยเหลือและทำให้ซัพพลายเออร์สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติได้ ไบเออร์ได้เผยแพร่หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของไบเออร์ ซึ่งอิงตามหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของไบเออร์ และแสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของแนวปฏิบัติที่ดี ความคาดหวังที่สำคัญ และการอ้างอิงที่ซัพพลายเออร์สามารถนำไปใช้ได้ คุณสามารถดูคำแนะนำได้ที่

¹ นโยบายองค์กรที่ยั่งยืนของไบเออร์



จริยธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อสังคม ชัฟฟลายเออร์จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อกำหนดด้านจริยธรรมรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้:



ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

ชัฟฟลายเออร์จะต้องไม่ดำเนินหรือยอมให้มีการทุจริต การกรรโชก การยักยอก หรือการฟอกเงินในรูปแบบใด ๆ ชัฟฟลายเออร์จะต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ (เช่น 'เงินอำนวยความสะดวก') ให้แก่หรือจากคู่ค้าทางธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาติ ชัฟฟลายเออร์จะต้องไม่เสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ แก่พนักงานของไบเออร์ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นสินบน ในทุกกรณี ห้ามเสนอของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองเพื่อโน้มน้าวความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม และต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้



ความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญา

ชัฟฟลายเออร์จะต้องปกป้องและใช้ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสมเท่านั้น และต้องแน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของพนักงานและหุ้นส่วนธุรกิจทั้งหมดและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องได้รับการคุ้มครอง

ชัฟฟลายเออร์จะต้องไม่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของไบเออร์หรือของบริษัทในเครือหรือผลิตภัณฑ์ของเราในการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากไบเออร์



ผลประโยชน์ทับซ้อน

ชัฟฟลายเออร์จะต้องเปิดเผยสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ไบเออร์ เช่น พนักงานของไบเออร์มีข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ทางวิชาชีพส่วนตัว และ/หรือทางการเงินที่สำคัญในธุรกิจใด ๆ ของชัฟฟลายเออร์



ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปกป้องข้อมูล

ระบบข้อมูลของชัฟฟลายเออร์ที่มีข้อมูลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของไบเออร์จะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ชัฟฟลายเออร์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ขอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ใช้ในลักษณะที่กฎหมาย โปร่งใส และปลอดภัย แบ่งปันเฉพาะกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ปกป้องข้อมูลตามนโยบายความปลอดภัย เก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ บังคับให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว



การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ชัฟฟลายเออร์จะดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่บังคับใช้ทั้งหมด



การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

ชัฟฟลายเออร์ต้องปฏิบัติตามระเบียบควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้กับธุรกิจของตน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงเกี่ยวกับศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อจำเป็น



จริยธรรม



แนวทางปฏิบัติทางการตลาดที่เป็นธรรม

ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรต่าง ๆ (HCP, HCO) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในที่สุด ปฏิสัมพันธ์ควรมุ่งเน้นไปที่การแจ้ง HCP และ HCO เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และการศึกษา หรือสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาทางการแพทย์ ไม่มีสิ่งใดที่จะเสนอหรือมอบให้กับ HCP และ HCO ในลักษณะที่มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติตามใบสั่งแพทย์

ในทำนองเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์เมื่อทำการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ยึดธรรมและมีจริยธรรม ใบเออร์คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ที่จัดเตรียมสื่อการขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของตนผ่านคำอธิบายที่เป็นความจริงและถูกต้อง



มาตรฐานในขณะที่ปฏิบัติงาน การทำวิจัยทางคลินิก

ซัพพลายเออร์จะต้องดำเนินการทำวิจัยทางคลินิกตามแนวทางสากลหรือกฎหมายและข้อบังคับในประเทศและท้องถิ่นที่บังคับใช้ และมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งนำไปใช้กับงานที่เสนอ เมื่อเข้าร่วมในการทำวิจัยทางคลินิกในนามของใบเออร์ การทำวิจัยทางคลินิกทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานระดับโลกของแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดีและปฏิบัติตามหลักการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และจริยธรรมที่เข้มงวดที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิญญาเฮลซิงกิ



สวัสดิภาพสัตว์

หากมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของซัพพลายเออร์ จะต้องนำทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการทดสอบในสัตว์มาใช้ เมื่อทางเลือกดังกล่าวมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และคาดการณ์ได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการประเมินคุณภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของใบเออร์ และเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานกำกับดูแล เมื่อจำเป็นต้องมีการทดสอบกับสัตว์ ซัพพลายเออร์จะต้องลดจำนวนสัตว์ที่ใช้ในการทดสอบให้น้อยที่สุด ซัพพลายเออร์จะต้องมุ่งมั่นอย่างเท่าเทียมกันในการดำเนินการทดสอบกับสัตว์โดยใช้เกณฑ์วิธีที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์อย่างมีมนุษยธรรมที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการศึกษาและข้อบังคับ และจะดำเนินการทดสอบเฉพาะตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด แนวปฏิบัติของใบเออร์หรือการรับรองของ AAALAC²



การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะเปิดใช้งานการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

² สมาคมเพื่อการประเมินและรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลอง

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ซีพีฟลายเออร์ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มเปราะบาง ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและให้เกียรติ ซึ่งรวมถึงประเด็นต่อไปนี้:



การหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก

ไบเออร์ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทาน ซีพีฟลายเออร์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็กทุกประเภทในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO)³ หากกฎหมายอายุขั้นต่ำในท้องถิ่นกำหนดอายุที่สูงกว่าสำหรับการทำงานหรือการศึกษาภาคบังคับ ให้ใช้อายุที่สูงกว่า ในกรณีจ้างแรงงานเด็ก พวกเขาจะต้องไม่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ ร่างกาย สังคม หรือศีลธรรมหรือรบกวนการเรียนรู้ของพวกเขา



เสรีภาพในการก่อตั้งสมาคม

ซีพีฟลายเออร์ตกลงที่จะเจรจาอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์กับพนักงานและตัวแทนพนักงานของตน ตามกฎหมายท้องถิ่น ซีพีฟลายเออร์ต้องเคารพสิทธิของพนักงานในการร่วมงานอย่างอิสระ จัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน หาตัวแทน เข้าร่วมสภาแรงงาน และมีส่วนร่วมในการต่อรองร่วมกัน ซีพีฟลายเออร์จะต้องไม่เสียเปรียบพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้บทบาทของตนได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรือเลือกปฏิบัติ



การจ้างงานที่เลือกได้อย่างอิสระ

ไบเออร์ใช้แนวทางที่ไม่ยอมรับให้เกิดการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ แรงงานบังคับและการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบใด ๆ และการค้ามนุษย์รูปแบบใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเรา เช่นเดียวกับแรงงานในเรือนจำที่ถูกคุมขัง ถูกผูกมัด หรือไม่สมัครใจ การปฏิบัติ เช่น การยึดทรัพย์สินส่วนบุคคล หนังสือเดินทาง ค่าจ้าง ใบบรรองการฝึกอบรม การทำงาน หรือเอกสารอื่นใดด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ลูกจ้างอาจออกจากงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งล่วงหน้าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด พนักงานจะได้รับค่าจ้างตรงเวลาและเต็มจำนวนสำหรับงานที่ทำก่อนออกจากงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับ



เวลาทำงาน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์

เวลาทำงานของพนักงานของซีพีฟลายเออร์ไม่ควรเกินเวลาสูงสุดที่กำหนดโดยกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้และตามมาตรฐานของ ILO และการทำงานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ซีพีฟลายเออร์ต้องเคารพสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่างของพนักงานของตนในการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทันเวลา และเต็มจำนวนตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างของประเทศที่ใช้บังคับ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ควรมีความยุติธรรมและแข่งขันได้ เท้าเทียมกันสำหรับทุกคน และควรมุ่งเป้าไปที่การ จัดหา มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสำหรับพนักงานและครอบครัวของพวกเขา เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะไม่อนุญาตให้หักเงินจากค่าจ้างขั้นพื้นฐานเป็นมาตรการลงโทษทางวินัย (ซึ่งไม่รวมถึงสิทธิในความเสียหายตามสัญญาหรือกฎหมาย) ขอแนะนำให้ซีพีฟลายเออร์เสนอการฝึกอบรมและโอกาสทางการศึกษาที่เพียงพอแก่พนักงาน

³ อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำสำหรับการเข้าทำงาน ค.ศ. 1973; (ฉบับที่ 138); อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการในทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (ฉบับที่ 182)

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน



การไม่เลือกปฏิบัติและการปฏิบัติที่เป็นธรรม

การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะต้องเป็นหลักการพื้นฐานของนโยบายองค์กรของซีพีฟลายเออร์ ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจ และไม่เกี่ยวข้องโดยตั้งใจหรือไม่รู้ตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องของพนักงาน เช่น อายุ ความทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ สถานภาพทางครอบครัว เพศ การแสดงออกทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การมีส่วนร่วมในองค์กรตัวแทนพนักงาน ชาติกำเนิด ลักษณะทางกายภาพ การตั้งครรรค์ ศาสนา สันนิยมนทางเพศ สีผิว กำเนิดทางสังคม การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน อาสาสมัคร หรือเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ซีพีฟลายเออร์ต้องจัดหาสถานที่ทำงานให้พนักงานของตนที่ปราศจากการปฏิบัติที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรม ปราศจากการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษทางร่างกายหรือการทรมาน การบังคับจิตใจหรือร่างกายหรือการล่วงละเมิดทางวาจาของพนักงาน หรือการคุกคามจากการปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้ ซีพีฟลายเออร์จะต้องไม่บอกเลิกสัญญาจ้างงานโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการยกเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่กฎหมายอนุญาต

ไบเออร์สนับสนุนให้ซีพีฟลายเออร์จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโดยการใช้ความหลากหลายเมื่อเป็นเรื่องของพนักงาน



การใช้บุคลากรรักษาความปลอดภัย

เมื่อใดก็ตามที่จ้างบุคคลภายนอก (ส่วนตัวหรือสาธารณะ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานและกิจการของซีพีฟลายเออร์ ซีพีฟลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการคุ้มครองผ่านคำแนะนำหรือการควบคุมที่เหมาะสมจากบุคคลที่สามดังกล่าว พนักงานรักษาความปลอดภัยต้อง



แร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง

ซีพีฟลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับไบเออร์ไม่มีโลหะที่ไดจากแร่ธาตุหรืออนุพันธ์ของโลหะที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง (Conflict Affected and High-Risk Areas หรือ CAHRA) ที่สนับสนุนทางการเงินหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มติดอาวุธทั้งทางตรงและทางอ้อม และก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซีพีฟลายเออร์ได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจสอบสถานะของ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความเสี่ยงสูงของแร่ธาตุจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง (OECD DDG) รวมถึงระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งของสหภาพยุโรป



ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเปราะบาง

ซีพีฟลายเออร์ต้องเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงชนพื้นเมืองและกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ซีพีฟลายเออร์จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าและได้รับการอนุญาตจากชนพื้นเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายว่าจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือไม่และอย่างไร ห้ามมิให้มีการขับไล่ที่และการกีดกันไม่ให้เข้าสู่ที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซีพีฟลายเออร์จะต้องรับฟังข้อกังวลของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น การจัดหาในท้องถิ่น การจัดหาการศึกษาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ซีพีฟลายเออร์จะต้องจัดให้มีการจัดเตรียมที่เพียงพอสำหรับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม ผู้รับเหมา และคนอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของพวกเขา ซีพีฟลายเออร์จะต้องมีโปรแกรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจและปรับปรุงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้:



อาชีพอนามัยและความปลอดภัย

ซีพีฟลายเออร์ต้องปกป้องพนักงานอย่างเหมาะสมไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารเคมี ทางชีวภาพ และทางกายภาพ งานและสภาพการทำงานที่ต้องใช้แรงกายในสถานที่ทำงาน ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้จะต้องได้รับการดูแลและจัดการอย่างเพียงพอเพื่อปกป้องพนักงานของตน ซีพีฟลายเออร์ต้องจัดหาสถานที่ทำงาน เวิร์กสเปซ และอุปกรณ์การทำงานที่ปลอดภัย โดยมีการบำรุงรักษาอย่างเพียงพอและมาตรการป้องกันทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการทำงาน ซีพีฟลายเออร์ต้องกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องดำเนินการ ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับพนักงาน

ข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในสถานที่ทำงานหรือวัตถุดิบอันตราย⁴ – รวมถึงส่วนประกอบของวัสดุตัวกลาง – จะต้องมีไว้เพื่อแจ้งฝึกอบรม และปกป้องพนักงานจากอันตราย

ซีพีฟลายเออร์จะต้องพิจารณาการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมในแง่ของชั่วโมงการทำงานและช่วงพักเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจที่มากเกินไป นอกเหนือจากการรับประกันความปลอดภัยทางกายภาพแล้ว ซีพีฟลายเออร์จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนสุขภาพจิตของพนักงานของตน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอย่างน้อยต้องรวมถึงการจัดหา น้ำดื่ม แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศและสุขอนามัยที่เพียงพอ และที่อยู่อาศัยของบริษัทที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ (ถ้ามี)



ความปลอดภัยของกระบวนการ

ซีพีฟลายเออร์ต้องมีโปรแกรมความปลอดภัยและระบบการจัดการสำหรับจัดการและบำรุงรักษากระบวนการผลิตทั้งหมดของตนตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ โปรแกรมจะต้องเหมาะสมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความเสี่ยงของ

กระบวนการ ซีพีฟลายเออร์จะต้องสื่อสาร เปิดเผยมให้ทราบ และจัดการอันตรายที่มีอยู่ในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจะได้รับการคุ้มครอง ในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์สำคัญจะต้องได้รับการวิเคราะห์และสื่อสารอย่างทันที่ทั้งที่ สำหรับการติดตั้งและกระบวนการที่เป็นอันตราย ซีพีฟลายเออร์ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและใช้มาตรการที่ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การปล่อยสารเคมี ไฟไหม้ หรือการระเบิด



ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ซีพีฟลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ติดตามผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และสื่อสารข้อกำหนดในการจัดการผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับสารอันตรายทุกชนิดให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความจำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย การแจ้งเตือนหรือการยืนยันการลงทะเบียน สถานการณ์การใช้งานและการรับสัมผัส ซีพีฟลายเออร์ต้องแบ่งปันข้อมูลเชิงรุกและโปร่งใสเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของตนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูล ความเสี่ยงและการฝึกอบรม

ซีพีฟลายเออร์จะต้องจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงในสถานที่ทำงานที่ระบุให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอตลอดเวลา ซีพีฟลายเออร์จะต้องระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานที่ทำงาน บริเวณใกล้เคียงสาธารณะ และที่อยู่อาศัยของบริษัท จัดให้ จะต้องลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดโดยดำเนินการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม การจัดทำแผนฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ การฝึกซ้อม และขั้นตอนการเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ

⁴ ตามระบบที่ประสานกันทั่วโลก (Globally Harmonized System หรือ GHS)

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ซีพีฟลายเออร์จะต้องดำเนินการในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้:



การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ซีพีฟลายเออร์จะต้องรักษาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งพลังงาน น้ำ ป่าไม้ ดิน วัตถุพิษ ฯลฯ ซีพีฟลายเออร์จะต้องป้องกันการใช้ประโยชน์ การทำลาย หรือการละเลย ทรัพยากรธรรมชาติ ในทำนองเดียวกัน ซีพีฟลายเออร์จะต้องดำเนินการตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ของเสีย เสียงรบกวน และมลพิษทางแสง ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่ทำให้การผลิตอาหารเสียหายอย่างมาก มีการปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล

ซีพีฟลายเออร์จะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มีเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มีระบบการจัดการเพื่อระบุและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซีพีฟลายเออร์ต้องรับรองและแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซีพีฟลายเออร์จะต้องสนับสนุนและปรับใช้แนวทางปฏิบัติของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซีพีฟลายเออร์จะต้องดำเนินงานอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ป่าไม้ และน้ำ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคล จะไม่มีการขับไล่บุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และที่ดินหรือทรัพยากรจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อกิจการ การพัฒนา หรือการใช้งานอื่น ๆ



การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ซีพีฟลายเออร์จะต้องทำการปกป้องสภาพภูมิอากาศเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจ (เช่น เป้าหมายและ/หรือค่านิยมของบริษัท) ซีพีฟลายเออร์จะต้องประเมินผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของตน และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซีพีฟลายเออร์ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดจากการดำเนินงานโดยตรง (ขอบเขต 1) หรือโดยอ้อม (ขอบเขต 2) และที่เกิดจากห่วงโซ่คุณค่า (ขอบเขต 3) ไบเออร์คาดว่าซีพีฟลายเออร์จะมีเป้าหมายการลด GHG อย่างมีนัยสำคัญซึ่งมีการกำหนดไว้ล่าสุดภายในปี 2025 และคาดว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะสอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของ Science-Based Targets () ซีพีฟลายเออร์จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

ซีพีฟลายเออร์จะต้องสามารถจัดหาข้อมูลรอยเท้าคาร์บอนขององค์กรและผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนให้กับไบเออร์ได้ เมื่อมีการร้องขอและถ้ามีข้อมูลดังกล่าว



พลังงานทดแทนและการใช้พลังงาน

ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรในการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2030 ไบเออร์คาดหวังให้ซีพีฟลายเออร์นำข้อกำหนดด้านการจัดซื้อที่ดีสำหรับไฟฟ้าหมุนเวียนมาปรับใช้ เช่น แนวทางและเกณฑ์ของ RE100 () ในทำนองเดียวกัน ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยรวมทุกปี

ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มีระบบการจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานของตน



สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม



การใช้น้ำ

ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควร เพื่อให้มีระบบการจัดการเพื่อลดการใช้น้ำในการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของพวกเขา

วิธีที่ซีพีฟลายเออร์ใช้น้ำในการดำเนินงานไม่ควรส่งผลเสียต่อความพร้อมใช้งานและคุณภาพของน้ำสำหรับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำตามที่กำหนดไว้ โดย World Resource Institute,)

ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรในการตรวจสอบการใช้น้ำ คุณภาพ และการปล่อยน้ำของไซต์งาน ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อปรับปรุงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การลดมลพิษทางน้ำ และการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ไบเออร์คาดหวังให้ซีพีฟลายเออร์พัฒนากลยุทธ์การดูแลน้ำด้วยเช่นกัน



ของเสีย น้ำเสีย อากาศในพื้นที่การปล่อยมลพิษ มลภาวะทางเสียงและแสง

ต้องหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของดิน อากาศ และน้ำ รวมถึงมลภาวะทางเสียงและแสง ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการ การจัดเก็บ การขนส่ง การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการกำจัดของเสียที่เป็นของแข็งและของเหลวทุกประเภทอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามีความปลอดภัยในการรับน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซีพีฟลายเออร์จะต้องป้องกันและลดการปล่อยสารอันตรายหรือส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการรั่วไหลหรือการปล่อยสารระเหยสู่สิ่งแวดล้อม

ซีพีฟลายเออร์จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดการสารที่มีปรอทหรือสารมลพิษอินทรีย์ที่คงอยู่ (POP) เช่นเดียวกับการจัดการของเสีย การ

ปล่อยมลพิษทางอากาศ หรือน้ำเสียที่อาจมีสารปรอทหรือ POP ซีพีฟลายเออร์จะต้องจัดการกับสารเหล่านี้ตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย 'อนุสัญญามินามาตะ' (สารปรอท) และ 'อนุสัญญาสตอกโฮล์ม' (POP)

ซีพีฟลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการของเสียจากการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลและข้อกำหนดที่กำหนดโดย 'อนุสัญญาบาเซล' โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการขนส่งหรือแลกเปลี่ยนของเสียข้ามพรมแดน



การใช้ดินจากป่าที่ถูกทำลายและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่อยู่ในความเสี่ยง

ซีพีฟลายเออร์ได้รับการคาดหวังให้ปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติจากการตัดไม้ทำลายป่า การแปลงป่า หรือการแปลงที่ดิน ซีพีฟลายเออร์จะต้องดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อมุ่งหมายให้การตัดไม้ทำลายป่าสุทธิเป็นศูนย์ ซีพีฟลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่การผลิตที่ยั่งยืนเมื่อวัตถุดิบตั้งต้นทางการเกษตรหรือวัตถุดิบตั้งต้นจากป่าไม้ได้รับผลกระทบ

ซีพีฟลายเออร์จะต้องดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้มีระบบการจัดการเมื่อใช้สินค้าที่มีความเสี่ยงจากป่าไม้ (หรือผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะทำลายป่า) เช่น น้ำมันปาล์ม (เมล็ด) ถั่วเหลืองหรือวัตถุดิบทางการเกษตรหรือป่าไม้อื่น ๆ ระบบดังกล่าวสามารถอิงตามรูปแบบการรับรองที่ผ่านการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และช่วยให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

หากซีพีฟลายเออร์จัดหาวัตถุดิบที่มีน้ำมันปาล์ม (เมล็ด) หรืออนุพันธ์ของมัน ซีพีฟลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแหล่งที่มาของน้ำมันปาล์ม (เมล็ด) ที่ยั่งยืนที่ได้รับการรับรอง 'สมดุลมวลสาร' เป็นอย่างน้อย การรับรองจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) หรือโครงการที่เทียบเท่า



คุณภาพ

ซีพีฟลายเออร์จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงตามสัญญา กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้:



ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

ซีพีฟลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพที่ตกลงตามสัญญา เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของไบเออร์และลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามการรับประกันและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซีพีฟลายเออร์จะต้องแก้ไขปัญหาสำคัญทั้งหมดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของสินค้าและบริการในทันที ซีพีฟลายเออร์ต้องแจ้งให้ไบเออร์ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการจัดการที่อาจส่งผลต่อข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่มีให้



มาตรการรักษาความปลอดภัยและต่อต้านการปลอมแปลง

ซีพีฟลายเออร์จะต้องมีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีและมาตรฐานที่ตกลงกันตามสัญญาทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน ซีพีฟลายเออร์จะต้องรับประกันความสมบูรณ์ของการจัดส่งแต่ละรายการแก่ไบเออร์ตั้งแต่นับจากจนถึงปลายทาง

ซีพีฟลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่จำเป็นและมีการตกลงตามสัญญาในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่ใช้การได้ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้ลอกเลียนแบบ ผู้ลักลอบนำเข้า หัวขโมย หรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะไม่ออกนอกห่วงโซ่อุปทานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซีพีฟลายเออร์จะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามโดยทันที หากพวกเขาได้รับหรือมีหลักฐานว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจในการผลิตหรือขายสินค้าลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือผิดกฎหมายผ่านการกระทำของบุคคลที่สาม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ถือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือผิดกฎหมายในประเทศปลายทางของตน ไบเออร์คาดหวังให้ซีพีฟลายเออร์สนับสนุนการสืบสวนและดำเนินคดีกับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ระบบการจัดการและการกำกับดูแล

ข้าพหลายเออร์จะต้องใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างการกำกับดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้ ซึ่งรวมถึงประเด็นต่อไปนี้:



ข้อกำหนดทางกฎหมายและอื่น ๆ

ข้าพหลายเออร์จะต้องระบุและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ข้อตกลงตามสัญญา ตลอดจนมาตรฐานและอนุสัญญาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้ ในส่วนหลังจะสรุปมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งอ้างอิงและข้อกำหนดในการตรวจสอบสถานะของ Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (กฎหมายตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานของเยอรมนี) ข้าพหลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของตนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไป จะต้องได้รับ ดูแล และปรับปรุงใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน และต้องดำเนินการตามข้อจำกัดและข้อกำหนดของใบอนุญาตตลอดเวลา



การฝึกอบรมและความสามารถ

มาตรการการฝึกอบรมและข้อมูลของข้าพหลายเออร์สำหรับพนักงานและผู้จัดการของบริษัทต้องตรงหรือเกินกว่าขอบเขต คุณภาพ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณข้าพหลายเออร์และเอกสารการฝึกอบรมที่กำหนดโดยไบเออร์ เช่น หลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์:



การบริหารความเสี่ยง

ข้าพหลายเออร์จะใช้กลไกในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอในทุกด้านที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์ฉบับนี้



การจำลองแบบและการสื่อสารหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์ของไบเออร์ในห่วงโซ่อุปทาน

ข้าพหลายเออร์ต้องปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้ต่อไปในห่วงโซ่อุปทานของตน



ระบบเอกสารและการประเมินผล

ข้าพหลายเออร์จะต้องพัฒนา ดำเนินการ ใช้ และบำรุงรักษาระบบการจัดการและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้ ข้าพหลายเออร์จะต้องดูแลรักษาเอกสารที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้



พันธกิจและความรับผิดชอบ

ข้าพหลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้ ข้าพหลายเออร์จะต้องรวมหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบการจัดการของตน



สิทธิในการประเมินและควบคุม

ข้าพหลายเออร์จะต้องให้สิทธิ์แก่ไบเออร์ในการประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานของตนเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้าพหลายเออร์กับหลักการที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพหลายเออร์นี้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร ไบเออร์หรือโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผู้ทำการประเมินและการควบคุมโดยตรงโดยในรูปแบบเช่น การประเมินหรือการตรวจสอบ



การมีส่วนร่วมและความหลากหลายของข้าพหลายเออร์

ข้าพหลายเออร์จะต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการมีส่วนร่วมและความหลากหลายโดยการส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างจริงจังกับธุรกิจที่หลากหลายและถูกมองข้าม เช่นเดียวกับที่ไบเออร์ดำเนินการในกระบวนการจัดหาของตนเอง

ระบบการจัดการและการกำกับดูแล



การดำเนินการแก้ไข

ข้าพพลายเออร์จะต้อง (i) รายงานความเสี่ยงที่ระบุ และการละเมิดหลักการที่ระบุไว้ใน Bayer SCoC ต่อไบเออร์เป็นลายลักษณ์อักษรและ (ii) ดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ยุติ หรือลดการละเมิดให้น้อยที่สุด ไบเออร์ขอสงวนสิทธิ์ในการ (i) ใช้แนวคิดในการยุติหรือลดการละเมิดให้น้อยที่สุด และ (ii) ขอความร่วมมือจากข้าพพลายเออร์ในเรื่องนี้ หากข้าพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Bayer SCoC และหลังจากระยะเวลาผ่อนผันสามเดือนผ่านไปโดยที่การละเมิดไม่ได้ถูกกำจัดออกไป ไบเออร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ (i) ระบุข้อตกลงจนกว่าการละเมิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข หรือ (ii) แจ้งการยุติเป็นกรณีพิเศษหลังจากกำหนดเวลาในการดำเนินการที่สอดคล้องกันผ่านพ้นไป อย่างไรก็ตามและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของไบเออร์แต่เพียงผู้เดียว



การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้าพพลายเออร์จะต้องแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพพลายเออร์นี้อย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับข้อบกพร่องที่มีการระบุจากการประเมิน การตรวจสอบ และการทบทวนการจัดการทั้งภายในหรือภายนอก



การระบุข้อกังวล

ข้าพพลายเออร์ต้องสนับสนุนและจัดหาช่องทางให้พนักงานรายงานข้อกังวล ขอร้องเรียน หรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทำงานของตนเองหรือของข้าพพลายเออร์รายอื่นโดยปราศจากการคุกคาม การตอบโต้ การข่มขู่ หรือการละเมิด ต้องมีการดำเนินการต่อรายงานต่าง ๆ อย่างเป็นความลับและสามารถทำการรายงานได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนตามที่กฎหมายอนุญาต ข้าพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบรายงานดังกล่าวและดำเนินการแก้ไขหากจำเป็น ข้าพพลายเออร์จะต้องแจ้งให้ไบเออร์ทราบเกี่ยวกับ

การดำเนินการทางกฎหมาย การสืบสวนทางปกครองหรือการฟ้องร้องที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของไบเออร์ หรืออาจส่งผลกระทบต่อข้าพพลายเออร์และชื่อเสียงของไบเออร์

หากเมื่อใดก็ตามที่ข้าพพลายเออร์หรือพนักงานคนใดคนหนึ่งเชื่อว่าพนักงานของไบเออร์ได้กระทำการที่ขัดต่อหลักการเหล่านี้ หรือเชื่อว่าจะมีความเสี่ยงหรือการละเมิดหลักการเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ข้าพพลายเออร์หรือพนักงานของไบเออร์ควรรายงานข้อกังวลต่อสายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่

ข้าพพลายเออร์จะต้องแจ้งต่อพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงเกี่ยวกับช่องทางในการรายงานปัญหาโดยตรงไปยังสายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของไบเออร์ และไม่ระบุชื่อได้หากต้องการในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไบเออร์จะไม่ตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่แจ้งข้อกังวลโดยสุจริต



ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ข้าพพลายเออร์จะต้องจัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับข้าพพลายเออร์นี้



การจัดการอุปสงค์

ข้าพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบและแจ้งให้ไบเออร์ทราบอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชักช้าและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ปริมาณการสั่งซื้อและ/หรือเวลาในการจัดส่งของไบเออร์ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน



ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ข้าพพลายเออร์จะต้องดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานที่สนับสนุนธุรกิจของไบเออร์

อภิธานศัพท์



อภิธานศัพท์จะอธิบายหรือให้คำจำกัดความของคำศัพท์ องค์กร และแนวคิดที่เลือกใช้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์จะให้คำอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของหลักปฏิบัตินี้ โดยระบุถึงความคาดหวังที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีและการอ้างอิงเพิ่มเติม

คำศัพท์

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

// กฎหมายของประเทศที่ซัพพลายเออร์ตั้งอยู่ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่ไบเออร์ตั้งอยู่ ตลอดจนข้อตกลงหรืออนุสัญญาภายในที่บังคับใช้กับซัพพลายเออร์หรือไบเออร์

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

// ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บนหลักการ 3 ประการ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการออกแบบ: #1: กำจัดของเสียและมลพิษ #2: หมุนเวียนผลิตภัณฑ์และวัสดุ (ที่มูลค่าสูงสุด) #3:ฟื้นฟูธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนโดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัสดุและพลังงานหมุนเวียน
[\[www.ellenmacarthurfoundation.org\]](http://www.ellenmacarthurfoundation.org)

แร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง

// แร่ที่มีข้อขัดแย้งตามที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน ได้แก่ โลหะแทนทาลัม ดีบุก ทังสแตน และทองคำ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของแร่แคลไซต์ไฮโดรเทอร์มอล ไคลีนไนต์แทนทาไลต์ และวุลแฟรมไมต์ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "3TG"
[\[www.responsiblemineralsinitiative.org\]](http://www.responsiblemineralsinitiative.org)

พนักงาน

// เมื่อก้าวถึงพนักงาน ไบเออร์หมายความว่ารวมถึงพนักงานหรือบุคลากรที่มีส่วนร่วมหรือว่าจ้างโดยซัพพลายเออร์

สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านป่าไม้ (หรือผลิตภัณฑ์จากป่า)

// สินค้าสำหรับการผลิตที่มีการเปลี่ยนป่าไม้เพื่อการใช้งานทางเกษตรกรรม สินค้าเจ็ดชนิดที่รับผิดชอบการตัดไม้ทำลายป่าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้ น้ำมันปาล์ม โค ถั่วเหลือง ยาง กาแฟ และโกโก้
[\[www.cdp.net/en/forests\]](http://www.cdp.net/en/forests)

ก๊าซเรือนกระจก GHG

// ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ซึ่งดักจับและกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศและมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (GHG) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งที่ควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยองค์กร Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อไฟฟ้า ไออุ่น ความร้อน หรือความเย็น Scope 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผลมาจากกิจกรรมของสินทรัพย์ที่องค์กรรายงานไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม แต่องค์กรมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน [\[www.ghgprotocol.org\]](http://www.ghgprotocol.org)

วัตถุดิบทราย

// ตามที่กำหนดโดยระบบการจำแนกประเภทและการติดตามสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำหรับยุโรป (UNECE)

การคำนึงถึง

// การคำนึงถึงเกี่ยวข้องกับการจัดหา ที่อยู่อาศัย หรือการขนส่งผู้คนเข้าสู่สถานการณ์ของการแสวงประโยชน์โดยใช้ความรุนแรง การหลอกลวง หรือการบังคับขู่เข็ญ และบังคับให้พวกเขาทำงานโดยไม่เต็มใจ

ข้อมูลส่วนบุคคล

// ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้

สารมลพิษอินทรีย์แบบถาวร (POP)

// สารเคมีอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงระดับโลกต่อสุขภาพของมนุษย์และต่อระบบนิเวศ
[\[https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants-pops\]](https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants-pops)

ซัพพลายเออร์

// ซัพพลายเออร์รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าและบริการซึ่งอุปกรณ์และบริการที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือการให้บริการของไบเออร์

การรวมซัพพลายเออร์และความหลากหลาย

// ไบเออร์กำหนดให้การรวมซัพพลายเออร์และความหลากหลายเป็นโปรแกรมธุรกิจเชิงรุกที่สนับสนุนการใช้ซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย ซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายเป็นเจ้าของ ดำเนินการ และควบคุมอย่างน้อย 51% โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากกลุ่มที่มีบทบาทต่ำกว่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้หญิง ผู้พิการ และ LGBT+

ความยั่งยืน

// ความยั่งยืนครอบคลุมด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ตลอดจนสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานและการรับรองด้านความยั่งยืน

// บรรทัดฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม จริยธรรม และความปลอดภัย โดยสมัครใจ ซึ่งมักจะประเมินโดยบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของตนในพื้นที่เฉพาะ เช่น สภาพิทักษ์ป่า (Forest Stewardship Council) การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โครงการริเริ่มด้านแร่ธาตุอย่างรับผิดชอบ (Responsible Minerals Initiative) พันธมิตรป่าฝน (Rainforest Alliance)

อภิธานศัพท์

การขาดแคลนน้ำ

// การขาดแคลนน้ำหมายถึงสภาวะที่ความต้องการใช้น้ำเกินกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ โดยจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำทั้งของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน [<https://www.wri.org/>].

การดูแลรักษา

// ชุดแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นประสิทธิภาพการใช้น้ำในการดำเนินงานของตนเอง ไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการความเสี่ยงของตนเองและคว้าโอกาสที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (เช่น ทำให้ธุรกิจมีน้ำที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต) และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวสำหรับทุกคน [<https://ceowatermandate.org/>]

องค์กร อนุสัญญา และ โครงการริเริ่ม

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด

// อนุสัญญาบาเซลมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากผลเสียที่เกิดจากการกำเนิด การจัดการ การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน และการกำจัดของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ [<http://www.basel.int/>]

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

// วัตถุประสงค์ของ CBD คือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ข้อตกลงครอบคลุมถึงระบบนิเวศ สายพันธุ์ และทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหมด [<https://www.cbd.int/>]

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

// ILO หน่วยงานของสหประชาชาติที่นำรัฐบาล นายจ้าง และคนงานจาก 187 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติมารวมตัวกันเพื่อกำหนดมาตรฐานแรงงาน พัฒนานโยบาย และจัดทำโครงการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับพนักงานทุกคน [www.ilo.org]

อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท

// อนุสัญญามินามาตะเป็นสนธิสัญญาสากลเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารปรอท ซึ่งรวมถึงการห้ามเหมืองปรอทใหม่ การเลิกใช้เหมืองที่มีอยู่ การเลิกใช้และการลดการใช้ปรอทในผลิตภัณฑ์และกระบวนการจำนวนหนึ่ง และมาตรการควบคุมการปล่อยสู่อากาศและการปล่อยสู่บกและทางน้ำ อนุสัญญายังกล่าวถึงการเก็บชั่วคราวของสารปรอทและการกำจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย ไซต์ที่ปนเปื้อนด้วยสารปรอท ตลอดจนประเด็นด้านสุขภาพ [<https://www.mercuryconvention.org/>]

ความตกลงปารีส

// ความตกลงปารีสเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายคือการจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2 องศา โดยควรอยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม

โครงการริเริ่มของห่วงโซ่อุปทานด้านเภสัชกรรม (PSCI)

// องค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสมาชิกเป็นบริษัทด้านเวชภัณฑ์หรือด้านการดูแลสุขภาพที่แบ่งปันวิสัยทัศน์เพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับห่วงโซ่อุปทานด้านเวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพทั่วโลกทั้งหมด จุดประสงค์ของ PSCI คือการนำสมาชิกรวมกันเพื่อกำหนด จัดตั้ง และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ สิทธิมนุษยชน ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ [<https://pscinitiative.org/home>]

RE100

// ความคิดริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนขององค์กรระดับโลกที่รวบรวมธุรกิจหลายร้อยแห่งที่มุ่งมั่นที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% [<https://www.there100.org/>]

การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)

// องค์กรไม่แสวงหากำไรที่รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเจ็ดภาคส่วนที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม RSPO ได้พัฒนาชุดเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งบริษัทต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อผลิตน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน สมาชิกของ RSPO มุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งผลิตและ/หรือใช้น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองจาก RSPO [<https://rspo.org/about>]

โครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets หรือ SBTi)

// องค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นความร่วมมือระหว่าง CDP, UNGC, สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) SBTi กำหนดและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดการปล่อยมลพิษและเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์โดยสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ [<https://sciencebasedtargets.org/>]

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษอินทรีย์ถาวร

// อนุสัญญาสตอกโฮล์มเป็นสนธิสัญญาสากลเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษอินทรีย์ถาวร (POP) มุ่งเน้นไปที่การกำจัดหรือลดการปล่อย POP ด้วยการจัดทำระบบสำหรับจัดการกับสารเคมีเพิ่มเติมที่ระบุว่าเป็นอันตรายที่ยอมรับไม่ได้ ในท้ายที่สุด อนุสัญญานี้ได้ชี้ทางไปสู่นาตคที่ปราศจากสาร POP ที่เป็นอันตราย และสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพึ่งพาทางเศรษฐกิจสำหรับสารเคมีที่เป็นพิษ [<http://www.pops.int/>].

โครงการริเริ่มร่วมกันเพื่อความยั่งยืน (Tfs)

// องค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร สมาชิกคือบริษัทเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน กำหนดแนวทางมาตรฐานสำหรับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ และทำการประเมินและการตรวจสอบร่วมกันระหว่างสมาชิก [www.tfs-initiative.com]

อธิธานศัพท์

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

// UNFCCC เป็นผู้กำหนดกรอบการทำงานโดยรวมสำหรับการดำเนินงานระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดการกับความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งขับเคลื่อนโดยสหประชาชาติ (UN) วัตถุประสงค์สูงสุดคือการรักษาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้คงที่ในระดับที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ที่เป็นอันตรายกับระบบภูมิอากาศ ในกรอบเวลาที่ช่วยให้ระบบนิเวศสามารถปรับตัวตามธรรมชาติและช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน [www.unfccc.int]

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)

// ขับเคลื่อนโดยสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มโดยสมัครใจตามความพันธกิจของ CEO ในการดำเนินการตามหลักการความยั่งยืนสากล (หรือที่เรียกว่า "หลักการสิบประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ") และดำเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของสหประชาชาติ เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน [www.unglobalcompact.org]

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs)

// ขับเคลื่อนโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสำหรับรัฐและบริษัทต่าง ๆ ในการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลอ้างอิง

1) แหล่งข้อมูลภายนอก:

จริยธรรม

// **AAALAC International**

<https://www.aaalac.org/>

// **ปฏิญญาเฮลซิงกิ**

<https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/>

// **หลักการสืบประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ**

<https://www.unglobalcompact.org/>

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

// **แร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง**

www.responsiblemineralsinitiative.org

// **องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)**

<http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org>

// **คำแนะนำในการตรวจสอบสถานะของ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบของแร่ธาตุจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง (OECD DDG)**

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm>

// **ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน**

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

สุขภาพและความปลอดภัย

// **PSCI (โครงการริเริ่มของห่วงโซ่อุปทานด้านเคมีภัณฑ์)**

<https://pscinitiative.org/home>

// **กฎบัตรสากลว่าด้วยการดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อ**

<https://www.icca-chem.org/responsible-care-global-charter/>

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

// **ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน**

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>

// **อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ**

<https://www.cbd.int/>

// **อนุสัญญาบาเซล**

<https://www.basel.int>

// **อนุสัญญามินามาตะ**

<https://www.mercuryconvention.org>

// **RE100**

<https://www.there100.org/>

// **RSPO**

<https://rspo.org/about>

// **Science Based Target**

<https://sciencebasedtargets.org/>

// **อนุสัญญาสตอกโฮล์ม**

<https://www.pops.int>

// **UNFCCC**

www.unfccc.int

ข้อมูลอ้างอิง

คุณภาพ

// การทดลองกับมนุษย์: การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance-research-development>

ระบบการจัดการและการกำกับดูแล

// โครงการริเริ่มร่วมกันเพื่อความยั่งยืน

<http://www.tfs-initiative.com>

// ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

<http://www.unglobalcompact.org>

// หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

2) แหล่งอ้างอิงเฉพาะของไบเออร์:

// สวัสดิภาพสัตว์

<https://www.bayer.com/en/animal-studies/animal-studies-our-responsibility>

// ความหลากหลายทางชีวภาพ

<http://www.bayer.com/en/position-biodiversity.aspx>

// สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของไบเออร์

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance/corporate-compliance-policy>

// จุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนของไบเออร์

<https://www.bayer.com/en/sustainability/human-rights>

// หลักการของไบเออร์เพื่อสวัสดิภาพสัตว์และการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์

<https://www.animalstudies.bayer.com/>

// นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไบเออร์

<https://www.bayer.com/en/sustainability/sustainable-development-policy>

// การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

<https://www.bayer.com/en/sustainability/climate-protection>

// นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

<http://www.bayer.com/en/Corporate-Compliance-Program.aspx>

// ความยั่งยืนที่ไบเออร์

<http://www.bayer.com/en/Sustainability-and-Commitment.aspx>

// จุดยืนด้านน้ำ

<http://www.bayer.com/en/bayer-water-position.aspx>



Bayer AG
Procurement
51368 Leverkusen, Germany
[Procurement at Bayer](#) | [Bayer global](#)
เวอร์ชัน 6 ธันวาคม 2022

